



Kumrovec - Ngôi Làng Lịch Sử và Vẻ Đẹp Thanh Bình

Phamphan Lang

Vợ chồng PL hiện đang tham gia chuyến du lịch cùng với công ty du lịch Globus, khám phá các quốc gia tuyệt đẹp Croatia, Montenegro và Albania. Hôm qua, chúng tôi đã có một trải nghiệm thật đáng nhớ tại làng Kumrovec – một nơi yên bình và đầy lịch sử.

Kumrovec là một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng Zagorje phía bắc Croatia, gần biên giới với Slovenia. Theo thống kê năm 2021, dân số của làng chỉ khoảng 267 người.

Ngôi làng nổi tiếng này là nơi sinh của Josip Broz Tito, vị tổng thống nổi tiếng của Nam Tư (Yugoslavia). Ngôi nhà nơi Tito chào đời, được xây dựng vào năm 1860, hiện đã trở thành một bảo tàng, lưu giữ những hình ảnh và hiện vật kể lại cuộc đời của ông – từ thời niên thiếu đến giai đoạn trở thành một biểu tượng cách mạng và nhà lãnh đạo tài ba. Bên cạnh ngôi nhà là bức tượng đồng của Tito, được tạo nên bởi nhà điêu khắc Antun Augustinčić vào năm 1948.

Một điểm đáng chú ý khác của Kumrovec là Bảo tàng Dân tộc học "Staro Selo" (Làng Cổ), nơi tái hiện cuộc sống của người dân Zagorje vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Bảo tàng ngoài trời này bao gồm khoảng 40 ngôi nhà truyền thống được phục dựng, cho phép du khách khám phá các nghề thủ công truyền thống và phong tục tập quán của vùng.



Cảnh vật xung quanh làng thật sự đẹp như tranh vẽ. Những ngôi nhà truyền thống với mái tranh dày và lợp gạch đỏ, con đường lát đá nhỏ hẹp và dòng suối trong veo chảy qua làng khiến chúng tôi cảm thấy như đang bước vào một khung cảnh từ cổ tích.

Sau khi thăm viếng làng, chúng tôi đã có bữa tối thịnh soạn với các món ăn địa phương tại một nhà hàng ẩm cúng. Bữa ăn được mở đầu bằng các món

khởi vị như thịt nguội, và điều thú vị là có cả "giò thủ" và "thịt đông" rất giống với hương vị Việt Nam. Tiếp đó là salad tươi mát, súp mì bò nhẹ nhàng, cùng các món chính như khoai tây, pasta, thịt bê và vịt quay thơm lừng. Tất cả đều được trình bày tinh tế và ngon miệng.



Chuyến đi này không chỉ mang lại cho chúng tôi cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa mà còn là dịp để tận hưởng vẻ đẹp an bình và thưởng thức ẩm thực độc đáo. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp gia đình và bạn bè cảm nhận được một phần những điều thú vị mà chúng tôi đang trải nghiệm!

Xin cảm ơn tất cả đã theo dõi hành trình của chúng tôi đến ngôi làng Kumrovec đầy lịch sử và vẻ đẹp yên bình.

Xin mời mọi người cùng xem những hình ảnh đáng nhớ mà chúng tôi đã ghi lại trong chuyến đi này.

<https://photos.app.goo.gl/BA2AUvS4JpsfqYNc6>